



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๐๙๓๓/๓๔๕

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ
หน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอแม่สาย

เรื่องเดิม

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นให้หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน นั้น

ข้อพิจารณา

งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติและลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ <https://msdho.com/msdho/> ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ต่อไป

(นายณรงค์ฤทธิ์ เงินทอง)




นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายสมบูรณ์ ยามี)

สาธารณสุขอำเภอแม่สาย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย วัน/เดือน/ปี : ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	
หัวข้อ : แนวทางปฏิบัติและประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แนวทางปฏิบัติและประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
Link ภายนอก : http://msdho.com/msdho๑/ หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบ  (นายณรงค์ฤทธิ์ เงินทอง) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสมบูรณ์ ยามี) สาธารณสุขอำเภอแม่สาย ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวกัลย์สุดา บุญมี) เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	